

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức

Xây dựng sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là quan điểm nhất quán, cơ bản, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, được thể hiện rõ trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.



Xá Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) đổi mới từng ngày.

Đến nay, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển giao, giải thể 252 tổ chức đảng, sắp xếp lại 2 đảng ủy khối, giảm 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh; sắp xếp lại các cơ quan thuộc UBND tỉnh, giảm 1 sở, 3 đơn vị thuộc sở, 19 phòng

so với trước năm 2017; sáp nhập 47 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 21 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 26 đơn vị cấp xã, 280 thôn, tổ dân phố; sắp xếp lại 825/1.054 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 229 đơn vị so với năm 2015. Đến năm 2022, Thái Bình đã tinh giản

biên chế đạt tỷ lệ trên 10% so với năm 2015 bảo đảm đúng theo Nghị quyết số 39-NQ/TU; đồng thời, ban hành kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế giai đoạn 2022 - 2026 trong hệ thống chính trị của tỉnh. Công tác cán bộ được cấp ủy tỉnh chỉ đạo thực

hiện trên cơ sở bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng. Đã kịp thời cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống văn bản nhằm tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, phân cấp quản lý trong công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Điểm nhấn nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thái Bình là từ năm 2012 đến nay đã duy trì thực hiện thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ hàng tháng trong toàn Đảng bộ tỉnh vào các ngày từ 3 - 5; đồng thời, phân công cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về các huyện, thành phố dự sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo xây dựng nền tảng mới. Các huyện ủy, thành ủy phân công cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về các phòng, ban, ngành, đoàn thể về dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố. Theo đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên (Thái Thụy): Khi cán bộ của tỉnh, của huyện về sinh hoạt với các chi bộ thôn đã trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tình hình cơ sở, nhất là những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu cấp trên chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ. Như ở Thụy Liên, nhờ có cán bộ về sinh hoạt đã định hướng, hỗ trợ, giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất phục vụ xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái.

tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 90%. Đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng, an ninh. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa bằng các chuyên đề hàng năm gắn với từng nhiệm vụ cụ thể; để cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đặc biệt, từ năm 2021, Thái Bình là tỉnh đi đầu trong cả nước triển khai phân mềm "Số tay đảng viên điện tử", đến nay có rất nhiều tỉnh, thành phố đến học tập kinh nghiệm. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở đảng đã triển khai đến đảng viên với gần 107.000 đảng viên có tài khoản trên phân mềm, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các tổ chức cơ sở đảng. Theo đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh (Kiến Xương): Phân mềm "Số tay đảng viên điện tử" là giải pháp công nghệ hữu ích, sáng tạo, tạo ra sự thay đổi từ phương thức sinh hoạt đảng truyền thống sang sinh hoạt đảng trên nền tảng số, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong công tác đảng. Hơn 1 năm qua, Đảng ủy xã và 100% chi bộ trực

thuộc duy trì nền nếp sinh hoạt đảng trên phân mềm. Qua phân mềm, các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, cấp ủy xã, tin tức thời sự chính trị đến với đảng viên nhanh hơn, làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Cùng với đó, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh và tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện tốt. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, đấu tranh, phân bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Từ những đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trên các mặt công tác đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần để Thái Bình sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

MANH CUONG

Bảo tồn và phát triển giống mít bản địa

Mít dai vàng là cây trồng truyền thống của xã Hà Giang (Đông Hưng) có hương vị thơm ngon, ngọt hơn so với các loại mít khác trên thị trường. Ngành nông nghiệp, xã Hà Giang đang chú trọng chăm sóc, nhân giống và thâm canh từ đó lưu giữ, phát triển nguồn quỹ gen phục vụ mở rộng diện tích, góp phần tăng năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây mít đặc sản này.

Ông Đặng Văn Khang, thành viên HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang, một trong những người rất tâm huyết trong việc bảo tồn, phát triển giống mít bản địa của xã cho biết: Mít dai vàng Hà Giang cây cao to, ít lá, múi vàng, dày, tỷ lệ đường, vitamin C cao, khả năng khai thác lâu dài. Cây cho năng suất cao, đặc biệt là rất dễ trồng, ít sâu bệnh. Trung bình mỗi cây mít cho thu từ 10 - 15 quả/năm, mỗi quả nặng từ 8 - 12kg. Với giá bán từ 6.000 - 20.000

đồng/kg, mít cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/ha, tương đương 8 - 10 triệu đồng/sào, cao hơn nhiều lần cây lúa. Hiện trên địa bàn xã Hà Giang có khoảng 4 vạn cây mít dai vàng, trong đó có hàng chục cây có độ tuổi trên 100 tuổi, hàng trăm cây có độ tuổi từ 50 - 100 tuổi. Trên cơ sở các tiêu chí như chất lượng, hương vị quả, năng suất... tháng 8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 7 cây mít dai vàng. Đây là nguồn cung cấp vật liệu nhân giống cho HTX, hộ dân sản xuất, kinh doanh giống bảo đảm chất lượng cao. Đồng thời, là địa chỉ để người dân mua giống có nguồn gốc rõ ràng, góp phần phát triển sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững. Cũng trong năm 2022, được sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang đã nhân giống được 5,3 vạn cây mít giống. Hướng ứng phong trào trồng cây đầu xuân

ngành đã phát động phong trào trồng cây phân tán nội đồng, trong đó huy động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, đến nay đã hỗ trợ các địa phương trong tỉnh hơn 2 vạn cây mít dai vàng giống để trồng tại các vùng chuyển đổi, vườn tạp, đường làng, đường giao thông nội đồng... hình thành các vùng sản xuất đa tầng, đa giá trị, hướng tới xây dựng thương hiệu "mít Thái Bình". Là một trong những địa phương tiếp nhận 3.000 cây mít dai vàng giống từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, xã Nam Hải (Tiền Hải) đã tổ chức bàn giao cho các thôn, người dân. Ông Trương Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, góp phần cải thiện đời sống, đặc biệt cây xanh tốt quanh năm, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh. Hướng ứng tết trồng cây, ngành nông



Hướng ứng phong trào trồng cây phân tán nội đồng, HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang (Đông Hưng) đã xuất bán được trên 2 vạn cây mít giống.

Hiện xã Hà Giang đang quy hoạch xây dựng vùng cây thương hiệu trồng mít dai vàng 14ha thuộc thôn Bắc Song và thôn Nam Tiến, đang chờ tỉnh phê duyệt. Người dân, chính quyền địa phương cũng mong mỏi sản phẩm mít dai vàng Hà Giang được công nhận sản phẩm OCOP để có sự quan tâm, phát triển bài bản, phát huy giá trị của giống mít quý. NGÂN HUYỀN

ĐÔNG MINH Nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản

Thời gian qua, với nhiều giải pháp đồng bộ trong nuôi trồng thủy sản (NTTS), xã Đông Minh (Tiền Hải) đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả kinh tế mang lại từ các mô hình NTTS đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Nhiều hộ dân xã Đông Minh đầu tư kinh phí xây dựng đồng bộ diện tích nuôi trồng thủy sản.

Có nhiều kinh nghiệm NTTS, ông Bùi Văn Sáng, thôn Ngải Châu đã thành công trong việc mở rộng diện tích nuôi ngao lên 9ha. Ông cho biết: Khởi nghiệp NTTS từ đồng vốn ít ỏi và gặp không ít thất bại do thiếu kinh nghiệm nhưng chính thất bại đã giúp tôi có thêm nhiều bài học kinh nghiệm. Để nuôi ngao thành công như ngày hôm nay, tôi nắm vững kỹ thuật, trước khi thả ngao giống phải vệ sinh bãi trồng như dọn bỏ các vỏ nhuyễn thể, san phẳng bãi; thả giống ngao lớn sẽ nhanh cho thu hoạch và đỡ bị thất thoát. Nhờ cẩn cù, chịu khó và áp dụng khoa học kỹ thuật nên diện tích nuôi ngao của tôi luôn đạt hiệu quả cao, thu nhập năm

sau cao hơn năm trước. Năm 2022, 9ha nuôi ngao thương phẩm cho thu nhập trên 2 tỷ đồng. Đối với ông Đoàn Văn Đốc, người cùng thôn với ông Sáng, cách đây 3 năm đã mạnh dạn đầu tư 300 triệu đồng cải tạo 7.000m² ao nuôi tôm theo phương thức ao bán nổi. Để bảo đảm nuôi tôm su hiệu quả, ông Đốc đã chia thành các ao nhỏ cho dễ quản lý môi trường ao nuôi. Tuy là ao nhỏ nhưng cho sản lượng lớn. Với phương châm đầu tư từng bước, khai thác đất đai tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, từ diện tích NTTS được quy hoạch của ông Đốc đã mang lại thu nhập 300 triệu đồng/năm. Ông Bùi Duy Khánh,

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Đông Minh có diện tích NTTS 623ha, chủ yếu nuôi ngao thương phẩm, ngao giống, tôm, cua. Những năm qua, người dân đã có ý thức hơn trong việc lựa chọn con giống, cải tạo đầm nuôi, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, sử dụng công nghệ sục khí liên hoàn, máy cho ăn tự động. Cùng với đó, để nâng cao giá trị sản xuất, chính quyền địa phương khuyến khích các hộ dân mạnh dạn đầu tư NTTS theo hướng công nghiệp, tập trung, đem lại giá trị thu nhập cao. Đặc biệt, diện tích nuôi ngao của địa phương đến nay phát triển cơ bản ổn định. Tổng sản lượng ngao thương phẩm đạt 12.000 tấn/năm. Ngoài

diện tích nuôi ngao mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã còn phát triển 140ha nuôi tôm thẻ, tôm sú, cua, cá các loại. Hàng năm, tổng giá trị từ NTTS, khai thác kinh tế biển đạt 157 tỷ đồng. Thời gian tới, để phát triển NTTS bền vững, Đông Minh tiếp tục đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương pháp nuôi; khuyến khích nuôi thâm canh, áp dụng công nghệ cao, quy trình thực hành nuôi tốt phù hợp với quy chuẩn. Đồng thời, xác định đối tượng nuôi chủ lực đối với từng vùng nuôi và hình thức nuôi phù hợp theo hướng hiệu quả, bền vững. Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với tôm, cá nước lợ và ngao giống. Kiểm soát chặt chẽ môi trường ao nuôi, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật... Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả sản xuất để phát triển NTTS bền vững. Chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường nước, nuôi thả thủy sản theo hình thức an toàn. Tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi và phòng bệnh lĩnh vực thủy sản cho người dân. Chỉ đạo HTX nắm bắt tình hình sản xuất để tư vấn, hướng dẫn người dân công tác chăm sóc, phòng, trị dịch bệnh theo từng mùa, từng thời điểm. Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào và sử dụng kháng sinh, chế phẩm sinh học, thuốc, hóa chất trong NTTS. MANH THANG